



We proclaim a crucified Christ

1Cor1.23

Ngày 7 tháng Bảy 2020

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Hôm nay, quyết định đặt khu đô thị Melbourne và khu vực Mitchell Shire trở lại tình trạng phong tỏa Giai đoạn 3 trong sáu tuần tới từ 11g59 tối thứ Tư ngày 8 tháng 7 là một tin tức rất nghiêm trọng. Điều đó thực sự thật ngã lòng, và sẽ lại mang đến sự phiền muộn cho rất nhiều gia đình và cá nhân.

Những lời này từ Thánh Vịnh 22 đã xuất hiện ngay trong tâm trí tôi (những lời từ môi miệng Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá): *Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nở lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.* (Tv 22:2-3)

Tuy nhiên, tôi muốn khuyến khích anh chị em trong ân sủng, tin tưởng vào sự kề cận của Thiên Chúa tình yêu, Người đã hứa sẽ luôn ở với chúng ta luôn mãi.

Khi quay trở lại các hạn chế của Giai đoạn 3 trong các lĩnh vực cụ thể đó, thật đáng buồn là việc cử hành Thánh lễ công khai, mà chúng ta chỉ mới bắt đầu lại, bây giờ lại phải quay lại phát trực tuyến; các nhà thờ sẽ cần phải đóng cửa một lần nữa đối với việc cầu nguyện riêng; và số người được phép tham dự đám tang và đám cưới lại bị hạn chế nghiêm ngặt.

Chúng ta hy vọng các chi tiết cụ thể về các hạn chế sẽ được các cấp chính quyền dân sự đưa ra trong vòng 24 giờ tới và sẽ được thông báo cho anh chị em sớm nhất có thể. Tôi yêu cầu anh chị em kiên nhẫn trong khi chờ đợi.

Bây giờ là thời gian cho sự quan tâm đến việc chăm sóc lẫn nhau. Trước sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của chính chúng ta, cùng với sự mệt mỏi và lo lắng, chúng ta có thể học cách giữ vững niềm tin và lòng trông cậy, và trải nghiệm những khoảnh khắc bền vững của tình yêu. Như tác giả của Thư gửi tín hữu Híp-ri khuyến khích: *Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt.* (Hr 10:24)

Thưa anh chị em, trong khi Thánh Vịnh gia biết tranh đấu và chịu đau đớn, cũng đã có những lời tự tin xuất phát từ con tim: *Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì, van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.* (Tv 22:5-6)

Xin Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em, và xin Thánh Mẫu của Người phù hộ tất cả chúng ta.

Chúc anh chị em tràn đầy ân sủng và phúc lành,
Trân trọng kính chào anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô,

Most Rev Peter A Comensoli
Archbishop of Melbourne

